

บทที่ 6

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและมาตรการป้องกันกาเกิดอาชญากรรม

6.1 ผลการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อการเกิดคดีอาชญากรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพของพื้นที่เมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการใช้สอยแล้วยังมีผลกระทบต่อมนุษย์ในสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการก่อคดีอาชญากรรม ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยเหตุที่อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในทุกสังคม และมักจะเกิดขึ้นในซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ที่สังคมใดก็ตามมีจำนวนอาชญากรรมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและความร้ายแรง ย่อมแสดงว่าสังคมมีความบกพร่อง หรือเป็นปัญหาของสังคมที่จะต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นในฐานะของนักผังเมือง ซึ่งนอกจากจะคำนึงถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพในลักษณะต่าง ๆ

จากการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ในเขตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก เป็นเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร เป็นย่านที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมหนาแน่นสูงและมีจำนวนประชากรกลางวันและกลางคืนหนาแน่นสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ สถานบันเทิงต่าง ๆ จึงทำให้มีการเข้ามาใช้บริการของประชากรทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง และก่อให้เกิดช่วงโอกาสให้เกิดคดีอาชญากรรมได้สะดวก และแฝงเข้ามาในหลายรูปแบบ

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางรัก แบ่งประเภทของคดีอาชญากรรมที่ใช้ในการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ คดีอาญา และคดีประเภทรัฐเป็นผู้เสียหาย โดยคดีอาญา แบ่งออกเป็นคดีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ มาผู้อื่น วางเพลิง ลักทรัพย์ทั่วไป ทำร้ายร่างกาย ลักรถยนต์ และลักรถจักรยานยนต์ ส่วนคดีประเภทรัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ คดีการพนัน ยาเสพติด และค้าประเวณี

ระหว่างปีพ.ศ. 2536 - 2539 ในเขตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก มีคดีประเภทรัฐเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นมากที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2539 มีจำนวนคดีประเภทรัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 722 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 65.15 ของยอดรวมการเกิดคดีทุกประเภท เฉลี่ยต่อปี รองลงมาคือคดีอาญา มีจำนวน 288 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 34.85 ของยอดรวมการเกิดคดีทุกประเภท เฉลี่ยต่อปี โดยประเภทคดีอาชญากรรมมากที่สุด คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีอุกฉกรรจ์ โดยสถานที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุด คือ ถนนพัฒนาพงษ์ ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ชุมชนตรอกเพชรพลอย และชุมชนหลังวัดหัวลำโพงตามลำดับ สำหรับช่วงเวลาเกิดเหตุคดีอาชญา

กรรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 นาฬิกา , 12.01 - 18.00 นาฬิกา และ 00.01 - 06.00 นาฬิกา ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ 06.01 - 12.00 นาฬิกา

จากการศึกษา ได้คัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างมาศึกษา 5 บริเวณ ได้แก่ ชุมชนตรอกเพชรพลอย ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง ถนนพัฒนาพงษ์ ถนนสีลมและถนนสุรวงศ์ เพื่อวิเคราะห์สภาพทางกายภาพตามสภาพการใช้ที่ดินและกิจกรรมของพื้นที่ พบว่า สามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พื้นที่ย่านที่พักอาศัยหนาแน่น ได้แก่ บริเวณพื้นที่ชุมชนตรอกเพชรพลอยและชุมชนหลังวัดหัวลำโพง และบริเวณพื้นที่ย่านการค้าและสถานบันเทิงเรีงรมย์ ได้แก่ พื้นที่ถนนพัฒนาพงษ์ ถนนสีลม และถนนสุรวงศ์ ผลการวิเคราะห์พื้นที่กลุ่มที่หนึ่ง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยหนาแน่น จากข้อมูลทางสถิติของการเกิดคดีอาชญากรรม พบว่า แต่ละพื้นที่มีความถี่ในการเกิดอาชญากรรมในแต่ละประเภทแตกต่างกัน โดยพื้นที่ชุมชนตรอกเพชรพลอยและชุมชนหลังวัดหัวลำโพง มีความถี่ของการเกิดอาชญากรรม ที่คล้ายคลึงกัน คือ ประเภทวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ สูงกว่าพื้นที่อื่น ส่วนผลการวิเคราะห์สาเหตุทางกายภาพที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม จากการภาคสนามพื้นที่และแบบสอบถาม พบว่า มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เนื่องมาจากเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด คือ มีทางเดินคับแคบ ไฟทางไม่สว่าง มีมุมอับและมุมปลอดภัยตา รวมทั้งมีสายตรวจเข้ามาในพื้นที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทางเข้า-ออกหลายทาง และมีรถประจำทางผ่านเข้ามามาก ทำให้มีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ และเมื่อก่ออาชญากรรมสามารถหลบหนีได้สะดวก ส่วนผลการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมของพื้นที่ดังกล่าว พบว่าสามารถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ คือ การที่คนในชุมชนรู้จักกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มดวงตาในชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่หรืออาณาเขตร่วมกัน จึงมีการดูแลชุมชนของตน ตลอดจนการเป็นพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่มีคนเข้ามาพลุกพล่ามมากนัก

สำหรับพื้นที่ กลุ่มที่สอง ที่เป็นพื้นที่ย่านการค้าหนาแน่นและเป็นสถานบันเทิงเรีงรมย์ ได้แก่ ถนนพัฒนาพงษ์ ถนนสีลม และถนนสุรวงศ์ เป็นย่านสถานบันเทิง และย่านการค้า ผลการวิเคราะห์จากสถิติของการเกิดอาชญากรรม พบว่า มีความถี่ของการเกิดอาชญากรรม ที่คล้ายคลึงกัน คดีลักทรัพย์ทั่วไป คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์ และคดีค้าประเวณี มีสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นพื้นที่ย่านการค้า และสถานบันเทิง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เห็น พบว่า ลักษณะทางกายภาพที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม คือ การที่มีถนนทั้ง 2 ด้าน และมีทางเข้า-ออกหลายทาง ทำให้มีผู้คนพลุกพล่ามในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อผู้ร้ายกระทำความผิดก็สามารถหลบหนีได้สะดวก นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารสูง มีมุมอับและมุมปลอดภัยตา ทำให้เป็นช่องว่างในการเกิดอาชญากรรม อาคารสำนักงานบางแห่งมีรั้วสูงทึบ ทำให้ไม่ทราบว่าจะเกิดอาชญากรรมภายในอาคาร นอกจากนี้ในพื้นที่ย่านการค้าและสถานบันเทิงเรีงรมย์ ดังกล่าวไม่มีลักษณะทางสังคมที่จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ผ่าน ประชากรในพื้นที่ไม่มีความรู้สึก

ว่าเป็นเจ้าของอาณาเขตร่วมกัน เป็นพื้นที่ต่างคนต่างอยู่จึงไม่มีการสอดส่องดูแลความผิดปกติของพื้นที่ ก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม แต่พื้นที่ดังกล่าวมีข้อดี คือ การที่มีแสงสว่างตลอดเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งมีผู้คนพลุกพล่านเป็นการเพิ่มสายตาแก่ท้องถนนสามารถลดปัญหาอาชญากรรมได้ในระดับหนึ่ง สำหรับอาชญากรรมประเภทคดีค้าประเวณี พบมากในพื้นที่ย่านดังกล่าว เนื่องจากเป็นแหล่งสถานบันเทิง จึงมีผู้ค้าบริการ สำหรับปัญหาคดีการพนันและยาเสพติด เป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษา และเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ปัญหาคดีการพนันมักกระทำในพื้นที่สวนตัวและกระทำลับตา หากไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ก็จะไม่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ เพียงแต่เป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมประเภทอื่นๆ สวนปัญหาคดียาเสพติด ในพื้นที่ย่านที่พักอาศัย คือ ชุมชนตรอกเพชรพลอยและชุมชนหลังวัดหัวลำโพง เป็นปัญหาที่เกิดในย่านชุมชนที่พักอาศัย แตกต่างจากพื้นที่ย่านการค้าและการบริการ สถานบันเทิงเรีงรรมณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกิดในพื้นที่ย่านบริการ ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและผู้ให้บริการในพื้นที่

จากการศึกษา พบว่า คดีอาญาเกี่ยวกับลักทรัพย์ คือ คดีลักทรัพย์ทั่วไป คดีลักทรัพย์ยนต์ คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์ รวมทั้งคดีชิงทรัพย์ จะเกิดขึ้นบริเวณ ถนน ตรอก ซอย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวม เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่คนร้ายสามารถใช้เป็นที่สังเกตหาข้อมูลในการประกอบคดีอาชญากรรม และผู้คนมักไม่สนใจต่อกิจกรรมใดๆในพื้นที่ การประกอบอาชญากรรมจึงกระทำได้ง่าย ดังนั้นหากมีการระมัดระวังโดยการเพิ่มสายตาของผู้คนในพื้นที่เหล่านี้ให้มากขึ้น เช่น จัดสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่โล่งโปร่ง ย่อมจะช่วยในการป้องกันอาชญากรรมได้ซึ่งคดีอาชญากรรมต่าง ๆ นั้น คนร้ายมีพฤติกรรมกระทำคามผิดสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณสถานที่เกิดเหตุที่มีจุดอ่อนแอบแฝงอยู่ และคนร้ายยังอาศัยจุดอ่อนของบริเวณอื่นๆเป็นองค์ประกอบในการกระทำความผิด คดีอาชญากรรม ในเขตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก แนวโน้มการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลบางรักไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากพื้นที่มีความพลุกพล่านและมีการไหลเข้าออกของประชากรตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งรูปแบบของอาชญากรรมมีการพัฒนาใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่สามารถสรุปได้ว่า การเกิดคดีอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ความเป็นเมือง กล่าวคือ พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง จะมีช่วงโอกาสในการเกิดอาชญากรรมสูงกว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่ำ และยากต่อการป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม

การสรุปผลในส่วนนี้ แบ่งการสรุปผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและถนน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรม และส่วนที่ 2 องค์ประกอบของย่านบริเวณชุมชนที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม โดยแยกสรุปผลการศึกษาตามพื้นที่

ก) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและถนน ที่กระจัดกระจายเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรม

จากการศึกษาในพื้นที่ศึกษาของเขตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและถนน ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาชญากรรม ดังกรณีพื้นที่ตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ลักษณะพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1) ลักษณะถนนกับการจัดกลุ่มอาคาร

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : มีการจัดกลุ่มอาคารที่กระจัดกระจาย ซึ่งมักเป็นไปตามการตั้งถิ่นฐานเดิม เพราะพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ดั้งเดิม และประชากรที่อยู่อาศัยมักเป็นประชากรท้องถิ่นเดิม ดังนั้น การจัดกลุ่มอาคารพักอาศัยที่กระจัดกระจาย ทำให้ทางเดินในชุมชนไม่เป็นระเบียบ ทางเดินขนานไปตามการจัดกลุ่มอาคารสมัยดั้งเดิม และภายในชุมชนตรอกซอยที่มีทางเข้าออกหลายทาง ทำให้คนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ อาชญากรสามารถเข้ามาในพื้นที่และหลบหนีได้สะดวก นอกจากนี้ลักษณะอาคารในพื้นที่ที่เป็นอาคารเก่า ขรุขระทรุดโทรม บางแห่งเป็นอาคารร้าง ทำให้เป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากร และคนต่างถิ่น ทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : มีการจัดกลุ่มอาคารที่กระจัดกระจาย เพราะเป็นแหล่งชุมชนแออัดดั้งเดิม ทำให้ทางเดินขนานไปตามกลุ่มอาคาร และมีทางเดินในชุมชนที่คับแคบ ไฟฟ้าไม่สว่าง ประกอบกับมีตรอกซอยขนาดเล็กทะลุถึงกัน และมีทางเข้าออกทั้ง 2 ด้าน ทำให้มีโอกาการเกิดอาชญากรรมสูง และสะดวกต่อการหลบหนีของอาชญากร

ถนนพัฒนาพงษ์ : มีการจัดกลุ่มอาคารอย่างมีระเบียบ เพราะเป็นย่านธุรกิจการค้า และสถานบันเทิงเรีงรมณ์ มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่อยู่ตลอดเวลา และมีการใช้ที่ดินในแนวตั้ง ถนนและทางเดินมีระเบียบ ถนนมีด้านที่ทะลุถึงกันทั้ง 2 ด้าน และมีมุมอับของอาคาร ตลอดจนอาคารบางแห่งมีช่องว่างระหว่างอาคารเป็นทางเดินแคบๆ ทำให้เกิดอาชญากรรมตามซอกอาคาร ส่วนลักษณะถนนและลักษณะทางเดินบางแห่งไฟฟ้าไม่สว่าง ทำให้มีโอกาการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนสีลม : มีการจัดกลุ่มอาคารอย่างมีระเบียบ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า มีการก่อสร้างอาคารใหม่อยู่เสมอ และมีการใช้ที่ดินในแนวตั้ง เนื่องจากมีราคาที่ดินสูง ทำให้ทางเดินในชุมชนมีระเบียบ แต่ภายในชุมชนมีทางเข้าออกหลายทาง และสามารถทะลุถึงกัน ตลอดจนมีถนนทั้ง 2 ด้าน ทำให้คนต่างถิ่นเข้ามาพลุกลานในพื้นที่ เกิดปัญหาด้านการควบคุม เพราะคนภายนอกจะเข้ามาใช้พื้นที่ภายใน ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก และเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้

ถนนสุรวงศ์ : มีการจัดกลุ่มอาคารที่เป็นระเบียบ เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจการค้าและบริการ ตลอดจนธุรกิจการเงินและการธนาคาร จึงมีการใช้ที่ดินในแนวตั้ง ทางเดินในชุมชนขนานไปตามกลุ่มอาคารอย่างมีระเบียบ แต่ภายในชุมชนมีทางเข้าออกหลายทาง และมีถนนทั้ง 2 ด้าน ทำให้คนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ และพื้นที่บางแห่งในชุมชน เป็นมุมอับ ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีโอกาการเกิดอาชญากรรมสูง

2) ขนาดความกว้างของพื้นที่ทางเดิน

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นพื้นที่ที่มีทางเดินในชุมชนคับแคบ ทำให้เกิดโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง พฤติกรรมป้องกันอาชญากรรม คือ คนที่สัญจรในพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : มีทางเดินภายในชุมชนคับแคบ และมีไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอในบางแห่ง จึงมีโอกาสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

ถนนพัฒนาพงษ์ : พื้นที่บางแห่งที่เป็นถนนทะลุถึงกันทั้ง 2 ด้าน จะมีทางเดินที่กว้างเป็นศูนย์กลางของการค้าและสถานบันเทิง การเกิดอาชญากรรมจะสูง เนื่องจากมีคนพลุกพล่าน แต่บางแห่งเป็นพื้นที่ที่ทางเดินคับแคบ โดยเฉพาะตามชอกอาคาร ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมในมุมอับสูงเช่นกัน

ถนนสีลม : เป็นพื้นที่ที่มีทางเดินคับแคบ และบางแห่งเป็นพื้นที่เปลี่ยว ผู้คนสัญจรน้อย โดยเฉพาะด้านหลังอาคารสูง ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สูง

ถนนสุรวงศ์ : พื้นที่บางแห่งมีทางเดินขนาดกว้าง ซึ่งโดยมากมักเป็นซอยที่มีทางทะลุทั้ง 2 ด้าน แต่ภายในชุมชน พื้นที่ทางเดินมีลักษณะเป็นทางเดินคับแคบ และไฟฟ้าไม่สว่างมีมุมอับ ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง

3) จำนวนอาคารในกลุ่ม

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนกลุ่มอาคารที่มีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านที่พักอาศัย ทำให้มีพื้นที่การใช้ที่ดินรวมกันน้อย ทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันน้อย สมาชิกในกลุ่มจะไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ก็น้อย ทำให้โอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนกลุ่มอาคารจำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านที่พักอาศัยหนาแน่นทำให้มีพื้นที่ใช้ร่วมกัน ไม่ค่อยมีการการใช้กิจกรรมร่วมกัน และความรู้สึกในการเป็นเจ้าของพื้นที่น้อย จึงทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนพัฒนาพงษ์ : เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนกลุ่มอาคารจำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจการค้า มีการใช้ที่ดินในแนวดิ่ง ทำให้ไม่มีพื้นที่ว่างของชุมชน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน คนในพื้นที่จึงไม่มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของพื้นที่ จึงมีโอกาสของการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนสีลม : เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนกลุ่มอาคาร จำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านการค้าและการบริการ ราคาที่ดินสูงและมีการใช้ที่ดินในแนวดิ่ง ไม่มีพื้นที่ว่างของชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันคนในชุมชนจะไม่รู้จักกัน และไม่มีความรู้สึกกับการเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน จึงมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนสุรวงศ์ : เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนกลุ่มอาคารจำนวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์การค้าธุรกิจการค้า และการบริการ ประชากรในพื้นที่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบกิจกรรมในบางช่วง

เวลา ไม่เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน ทำให้ลดการควบคุมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ทำให้มีโอกาสของการเกิดอาชญากรรมสูง

4) ความยากง่ายต่อการเข้าถึงและรुक้าจากถนนสู่อาคาร

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายทาง ถนนทะลุถึงกันทั้งสองด้าน ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทตึกแถวไม่มีรั้วกันสูงทึบจึงมีโอกาสของการเกิดอาชญากรรมสูง

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : เป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายทาง เป็นย่านที่อยู่อาศัย ถนนทะลุถึงกันทั้งสองด้าน ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทตึกแถวและเรือนไม้ ไม่มีรั้วกันสูงทึบ จึงมีโอกาสของการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนพัฒนาพงษ์ : เป็นพื้นที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายทางและมีถนนทะลุถึงกันทั้งสองด้าน คือถนนสีลม และถนนสุขุมวิท อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นอาคารขนาดใหญ่และสูงมียามป้องกันและตรวจตราภายในตัวอาคารโดยตลอด ทำให้โอกาสการเกิดอาชญากรรมในตัวอาคารมีน้อย ยกเว้นตามชอกอาคารที่เป็นมุมอับ จะมีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนสีลม : เป็นพื้นที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดถนนสีลมเป็นระยะทางยาว มีถนนทะลุถึงกันทั้งสองด้าน คือถนนสีลม และถนนสาทร อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นอาคารขนาดใหญ่และสูง มียามป้องกันและตรวจตราภายในตัวอาคารโดยตลอด ทำให้โอกาสการเกิดอาชญากรรมในตัวอาคารมีน้อย ยกเว้นตามชอกอาคารที่เป็นมุมอับ และริมถนนที่เป็นย่านการค้าแผงลอย จะมีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง

ถนนสุขุมวิท : เป็นพื้นที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายทาง อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นอาคารขนาดใหญ่และสูง มียามป้องกันและตรวจตราภายในตัวอาคารโดยตลอด ทำให้โอกาสการเกิดอาชญากรรมในตัวอาคารมีน้อย ยกเว้นตามชอกอาคารที่เป็นมุมอับ และย่านสถานบันเทิงเรีงรมย์

ข) องค์ประกอบของย่านบริเวณชุมชน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

1) พื้นที่ที่มีอาณาเขตเจ้าของครอบครอง

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นย่านที่อยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่จะรู้จักกันมีความคุ้นเคยกันและมีความผูกพันกันจึงทำให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของครอบครองอาณาเขตพื้นที่ซึ่งทำให้ประชากรในย่านพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันป้องกันอาชญากรรม

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : เป็นย่านที่อยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่จะรู้จักกันมีความคุ้นเคยกันและมีความผูกพันกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของครอบครองอาณาเขตพื้นที่ที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ ซึ่งทำให้ประชากรในย่านพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันป้องกันการเกิดอาชญากรรม

ถนนพัฒนาพงษ์ : ย่านธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิง ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง ซึ่งเข้ามาเพียงแค่ประกอบธุรกิจ การค้า หรือไปเที่ยวในสถานบันเทิงเรีงรมย์ในย่านดังกล่าวเพียงชั่วคราวทำให้ ไม่เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของครอบครองอาณาเขตพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลดอาชญากรรมในพื้นที่ย่านดังกล่าวได้

ถนนสีลม : ย่านธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิง ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง ซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจ การค้า หรือเที่ยวในสถานบันเทิงเรีงรมย์ในย่านดังกล่าวเพียงชั่วคราว ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของครอบครองอาณาเขตพื้นที่ ซึ่งทำให้ไม่สามารถลดอาชญากรรมในพื้นที่ย่านดังกล่าวได้

ถนนสุรวงศ์ : เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ การค้า ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาในย่านพื้นที่ในบางเวลา ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของครอบครองอาณาเขตพื้นที่ที่ประชากรขาดความสนใจในการเฝ้ามองในพื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

2) พื้นที่ป้องกันตนเอง หรือมีดวงตาเฝ้ามอง

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นพื้นที่ที่พักอาศัยหนาแน่น ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีความสัมพันธ์กัน และส่วนใหญ่จะรู้จักกัน ทำให้มีการช่วยกันในการสอดส่องดูแลที่พักอาศัยในย่านบริเวณที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดพื้นที่ป้องกันตนเอง และเป็นการช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่ ย่านบริเวณดังกล่าว

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : เป็นพื้นที่ที่พักอาศัยหนาแน่น ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีความสัมพันธ์กัน และส่วนใหญ่จะรู้จักกัน ทำให้มีการช่วยกันในการสอดส่องดูแลที่พักอาศัยในย่านบริเวณที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดพื้นที่ป้องกันตนเอง และเป็นการช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่ หรือย่านบริเวณดังกล่าว

ถนนพัฒนาพงษ์ : เป็นพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิงเรีงรมย์ ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงเข้ามาประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นบางเวลา ทำให้ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ไม่สนใจในการป้องกันอาชญากรรม หรือร่วมกันเฝ้ามอง ไม่ทำให้ช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

ถนนสุรวงศ์ : เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ การค้า ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาในย่านพื้นที่ในบางเวลา ทำให้ประชากรขาดความสนใจในการเฝ้ามองในพื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

ถนนสีลม : เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ การค้า ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาในย่านพื้นที่ในบางเวลา ทำให้ประชากรขาดความสนใจในการเฝ้ามองในพื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

3) พื้นที่ย่านชุมชนที่มีความรู้สึกร่วมมือ และผูกพันร่วมกัน

ชุมชนตรอกเพชรพลอย : เป็นพื้นที่ที่พักอาศัยหนาแน่น ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีความสัมพันธ์กัน และส่วนใหญ่จะรู้จักกัน มีความรู้สึกร่วมมือกัน และเนื่องจากมีที่พักอาศัยในย่านบริเวณดังกล่าวมานานจนทำให้เกิดความผูกพันกัน ทำให้มีการช่วยกันในการสอดส่องดูแลที่พักอาศัยในย่านบริเวณที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่ หรือย่านบริเวณดังกล่าว

ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง : เป็นพื้นที่ที่พักอาศัยหนาแน่น ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีความสัมพันธ์ และผูกพันกัน และส่วนใหญ่จะรู้จักกัน ทำให้มีการช่วยกันในการสอดส่องดูแลที่พักอาศัยในย่านบริเวณที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นการช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่ หรือย่านบริเวณดังกล่าว

ถนนพัฒนาพงษ์ : เป็นพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิงเรีงรมย์ ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงเข้ามาประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นบางเวลา ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผูกพันกัน จึงไม่เกิดความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

ถนนสุรวงศ์ : เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ การค้า ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาในย่านพื้นที่เป็นบางเวลา ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผูกพันกัน ตลอดจนไม่มีความร่วมมือที่จะป้องกันอาชญากรรม จึงทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

ถนนสีลม : เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ การค้า และสถานบริการ ประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาในย่านพื้นที่ในบางเวลา ประชากรไม่มีความผูกพัน หรือความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ทำให้ไม่สามารถช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่

6.2 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

จากการศึกษาข้อมูลต่างๆในบทที่ผ่านมา พบว่า ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางรัก เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรกลางวันและประชากรกลางคืน ทำให้เป็นพื้นที่ผ่าน และเป็นพื้นที่พลุกพล่านตลอดเวลา เช่น บริเวณพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งได้สำรวจและวิเคราะห์ จำนวน 2 กลุ่มพื้นที่ กลุ่มพื้นที่มีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยหนาแน่น ได้แก่ ชุมชนตรอกเพชรพลอย และชุมชนหลังวัดหัวลำโพง พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและถนน มีการจัดกลุ่มอาคารที่กระจัดกระจาย ทางเดินภายในชุมชนไม่เป็นระเบียบ มีทางเข้าออกหลายทาง และทางเดินในตรอกซอยคับแคบมาก จำนวนอาคารบ้านเรือนหรือกลุ่มอาคารจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเข้าถึง ส่วนใหญ่เป็นตึกแถวและเรือนไม้ ไม่มีรั้วกันสูง ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง แต่ชุมชนที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย มีองค์ประกอบของย่านบริเวณชุมชนที่มีอาณาเขตแน่นอน เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตเป็นเจ้าของครอบครอง เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะป้องกันตนเอง มีดวงตาเฝ้ามอง ชุมชน

พักอาศัยหนาแน่นจะมีความสัมพันธ์ภายในชุมชน มีความร่วมมือภายในชุมชน มีความร่วมมือภายในชุมชนมีความผูกพันกัน ทำให้ประชากรในย่านพื้นที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน ทำให้ลดอาชญากรรมและร่วมมือป้องกันการก่ออาชญากรรมได้

สำหรับกลุ่มพื้นที่ที่สอง ซึ่งเป็นย่านพาณิชย์กรรมหนาแน่น และเป็นสถานบันเทิงเรีงรมย์ ได้แก่ ถนนสีลม ถนนพัฒนาพงษ์ และถนนสุรวงศ์ พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและถนน มีการจัดกลุ่มอาคารอย่างมีระเบียบ มีการก่อสร้างอาคารใหม่อยู่ตลอดเวลา มีการใช้ที่ดินในแนวดิ่ง เป็นอาคารขนาดใหญ่และสูง มีทางเดินหน้าอาคารขนานไปตามกลุ่มอาคารอย่างมีระเบียบ ภายในย่านมีทางเข้า-ออกหลายทาง ขนาดถนนกว้าง มีถนนทั้งสองด้าน พื้นที่ทางเดินกว้าง เป็นพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและรुक้าจากถนนสู่อาคาร ทำให้เกิดโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง เพราะ มีความสะดวกต่อการหลบหนีของอาชญากร พบว่า บางอาคารมีมุมอับ หรือช่องว่างระหว่างอาคารเป็นช่องทางเดินคับแคบ จะก่อให้เกิดอาชญากรรมตามซอกอาคารได้ พบว่าย่านพาณิชย์กรรมหนาแน่น ปนสถานบันเทิง เช่น ถนนพัฒนาพงษ์ มีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน มีความหลากหลายทางประชากร ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมได้ง่าย นอกจากนี้ พบว่า ย่านพาณิชย์กรรมมีองค์ประกอบของย่านบริเวณชุมชนน้อยมาก แตกต่างกับย่านที่พักอาศัยหนาแน่น ย่านพาณิชย์กรรมหนาแน่นและเป็นสถานบันเทิงเรีงรมย์ มีอาณาเขตพื้นที่ครอบครอง หรือความเป็นเจ้าของพื้นที่น้อยมาก เพราะเป็นพื้นที่เปิดเพื่อบริการสาธารณะ ประชากรในย่านส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง เข้ามาในบริเวณเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นบางเวลา มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากร ทำให้ขาดดวงตาในการเฝ้ามอง ซึ่งต่างจากชุมชนย่านที่พักอาศัยหนาแน่นในกลุ่มแรก นอกจากนี้ ประชากรในย่านพาณิชย์กรรมหนาแน่น ยังขาดความสัมพันธ์ภายในชุมชน ไม่มีความร่วมมือหรือผูกพันทางสังคม พฤติกรรมของประชากรมีความหลากหลายตามลักษณะอาชีพ ไม่มีความร่วมมือภายในชุมชน ทำให้มีโอกาสการเกิดอาชญากรรมสูง ซึ่งทำให้เกิดช่วงโอกาสให้คนร้ายอาศัยจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพกระทำความผิดทางอาชญากรรมได้สะดวก และเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจการค้า การบริการ จึงทำให้ยากต่อการป้องกัน ดังนั้นในการศึกษาส่วนนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อลดปัญหาการเกิดคดีอาชญากรรม โดยได้เสนอแนะแนวทางด้วยวิธีการทางผังเมือง ดังนี้

1) สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาด้านลักษณะถนนและการจัดกลุ่มอาคารมีข้อเสนอแนะให้มีการตัดถนนสายใหม่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ในเขตย่านธุรกิจให้เป็นถนนทางผ่านเพื่อให้เกิดความพลุกพล่าน เป็นการเพิ่มดวงตาในการเฝ้ามองแก่ถนน ส่วนในย่านที่พักอาศัย ควรตัดถนนเป็นถนนทางตัน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะกัน และเกิดความร่วมมือกันมากที่สุด ซึ่งจะทำให้มีอาณาเขตป้องกันตนเอง และสามารถลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตราพื้นที่ และลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม

2) พื้นที่ที่เป็นเขตจุดบอดของพื้นที่ มีข้อเสนอแนะให้ ควรติดตั้งไฟฟ้าให้สว่าง โดยเฉพาะ ตามมุมอับของอาคารสูง หรือตามชอกอาคารต่างๆ เพื่อลดโอกาสการกระทำความผิดของผู้ร้าย

3) การเปิดพื้นที่โล่งว่าง เพื่อเพิ่มสายตาแก่พื้นที่ และป้องกันอาชญากรรม โดยการนำจุดบอดของพื้นที่หรือการนำพื้นที่โล่งว่างที่ไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมให้ทำสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ หรือการทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน จะลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม

4) ควรมีการตัดแต่งต้นไม้สูง ต้นไม้หนาทึบ หรือพุ่มพุ่มหนารกออก เพื่อเปิดให้เป็นพื้นที่โล่งว่าง โดยเฉพาะบริเวณย่านพักอาศัยที่ติดกับศาสนสถาน

5) ทางสัญจรที่คับแคบ ควรขยายเส้นทางเท้า โดยการปิดตายหรือห้ามให้มีการสัญจรเนื่องจากอาจเป็นทางหลบหนีของผู้ก่ออาชญากรรม

6) บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ หน่วยงานราชการ หรืออาคารสูง ควรมีการใช้รั้วโปร่งเป็นแนวกันอาณาเขตแทนการใช้รั้วทึบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสายตาให้แก่พื้นที่และเพิ่มสายตาสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคาร และการใช้รั้วโปร่งยังเป็นการเพิ่มความโล่งแก่พื้นที่

6.3 มาตรการการป้องกันการเกิดอาชญากรรม

1) ควรเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตราพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมที่มีความถี่สูง คือ ระหว่างเวลา 18.01 - 06.00 นาฬิกา และให้ความสำคัญกับพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดคดีอาชญากรรม ในย่านพาณิชยกรรมหนาแน่นและย่านสถานบันเทิงเรีงรมย์ เช่น ถนนพัฒนาพงษ์ ถนนสีลม และถนนสีลม เพื่อลดโอกาสการกระทำความผิดทางอาชญากรรม

2) ควรให้ความสำคัญในบริเวณจุดแยกทางตัดโดยเฉพาะในย่านที่พักอาศัยหนาแน่น คือ ชุมชนตรอกเพชรพลอย และชุมชนหลังวัดหัวลำโพง โดยการตั้งจุดตรวจไว้ ณ บริเวณที่เป็นทางแยกเข้า - ออกจากภายในชุมชนไปยังพื้นที่รอบนอก ทั้งที่เป็นถนนภายในเชื่อมต่อกับถนนภายนอก หรือจุดอื่นๆที่อาจจะใช้ในการมองเข้าจากภายนอกโดยเน้นให้เกิดการมองบริเวณพื้นที่ต่างๆได้อย่างมากจุดที่สุด โดยยึดหลักทางหลบหนีและทางที่จะเข้ามากระทำความผิดของผู้ร้ายเป็นหลัก

3) ควรสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และควรจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐ คือ กรุงเทพมหานคร , ที่ทำการเขตบางรัก , สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน และเป็นการเพิ่มดวงตาในการเฝ้ามองแก่ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันตนเอง สามารถดูแลและป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม รวมทั้งสามารถช่วยลดกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตราพื้นที่

4) ในการวางผังเมือง ควรให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนเป็นคณะกรรมการผังเมืองของพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเป็นคณะกรรมการผังเมืองฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นต้น การร่วมมือดังกล่าวเป็นผลดีต่อการป้องกันอาชญากรรม โดยไม่คิดว่าภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแต่ให้คิดว่าเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน ที่จะลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งเมื่อเกิดอาชญากรรมแล้ว ควรร่วมมือทำการปราบปรามและช่วยเหลือ เช่น การแจ้งข่าว การให้ความร่วมมือเป็นพยาน การให้ข่าว ล้วนมีผลต่อการควบคุมอาชญากรรม และลดอาชญากรรมในที่สุด